

สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย		
	<p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ประจำการณจังหวัดหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่ออำนวยความสะดวก สั่งการ ในพื้นที่ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่</p> <p>๒) การรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้เน้นความสำคัญอย่างสูงสุด โดยแบ่งเป็น ๒ ประเด็น คือ ถวายการรับเสด็จกรณีเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ และการเสด็จอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกต่างกัน กรณีเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ให้ฟังส่วนล่วงหน้า ถ้าเสด็จเป็นทางการจะมีชุดส่วนล่วงหน้ามาประชุมแบบเป็นทางการ</p> <p>๒. ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงวันหยุด จตุรวมพลที่แรกคือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่หมายลำดับสองคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>รอง ปมท. (นายณัฐพงศ์ฯ)</p> <p>ศปช.มท.</p>
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ		
๒.๑ การเป็นเจ้าภาพ พระพิธีธรรมสวด พระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	<p>ผู้แทนกองกลาง สป. (นายอารยะ วงศ์อุดม) ซึ่งแจ้งการเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒ วัน รวม ๕ รอบเวลา ดังนี้</p> <p>๑) วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมที่ดิน</p> <p>๒) วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานรัฐมนตรี การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>เวลา ๑๐.๓๐ น. กรมการปกครอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การตลาด</p> <p>เวลา ๑๖.๓๐ น. กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>เวลา ๑๙.๐๐ น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค</p> <p>การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์</p>	กก.สป.

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒.๒ พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ผู้แทนกองกลาง สป. (นายอารยะ วงศ์อุดม) ซึ่งแจ้งว่าสำนักพระราชวังแจ้งเรื่องการจัดสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่จะเข้าร่วมพิธี พร้อมกันเวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องแดง ในพระบรมมหาราชวัง การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ ไม่สวมหมวก</p>	<p>กก.สป.</p>
<p>๒.๓ สรุปผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ ปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒.๓.๑ ความคืบหน้า แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ (งบประมาณเชิงพื้นที่)</p>	<p>ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป. (นายทรงกลด สว่างวงศ์) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย จากการประชุมหารือข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้</p> <p>๑. ผลจากการประชุมแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติให้สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อสนองนโยบายและแนวทางดำเนินการของรัฐบาล โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนฯ ระหว่างกลุ่มจังหวัดและทีมที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ต่อมา กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและรายละเอียดโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนฯ โดยมี ๙ กระทรวง ๒๐ หน่วยงานให้การสนับสนุนจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญสนับสนุนด้านวิชาการ แนวคิด ข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งการเขียนโครงการ การจัดทำแบบบูรณาการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑๒ กลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙</p> <p>๒. กลุ่มจังหวัดอยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดพร้อมรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ให้ความเห็นชอบ และส่งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนฯ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙</p> <p>ผู้แทนสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. (นายกฤษณะ พิณีจ) ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>๑. การจัดทำแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดต้องรวบรวมอย่างช้าไม่เกินวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อส่งสำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเลขานุการ ก.น.จ. และสำนักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผู้ตอบข้อซักถาม กรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติซักถามเกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด</p> <p>๒. นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๐๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>สบจ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ได้หารือกรมบัญชีกลางในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติแล้ว ซึ่งจะมีการเสนอใน ๒ ประเด็น คือ ๑) การออกหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติการใช้จ่ายงบนี้โดยเฉพาะ และ ๒) เสนอให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มจังหวัด (เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ) โดยเสนอผ่านช่องทางของ ก.น.จ. โดยเสนอ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณ ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน ตามปฏิทินคือวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ และเสนอผ่าน ก.น.จ. ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ และเสนอคณะรัฐมนตรี ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐</p> <p>ข้อสั่งการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p> <p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาในที่ประชุมเรื่องพระราชรัฐ โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนเรื่องพระราชรัฐที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุน ทั้งนี้ ให้ทีมงานเตรียมข้อมูลพระราชรัฐให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซักถามเรื่องการส่งเสริมงานพระราชรัฐในภาพรวมว่ามีกี่แห่ง ใช้งบประมาณจำนวนเท่าใด</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. มอบผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา) พิจารณาผู้รับผิดชอบในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด ในการสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โครงสร้างพื้นฐาน การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพระราชรัฐจังหวัด</p> <p>๒. ให้เสนอความเห็นของกระทรวงมหาดไทยไปยัง สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อให้ทบพท.การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดโดยให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาจังหวัด</p>	<p>ผช.ปมท. (นางสุกานดา)</p>
<p>๒.๓.๒ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย</p>	<p>๑. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. รักษาความสะอาดที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างนำทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย</p> <p>๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอื่นๆ เช่น โครงการร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าขยะร่วมกับเอกชน และโครงการจังหวัดสะอาดร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและฯ เป็นต้น</p>	
<p>๒.๓.๓ การป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่</p>	<p>๑. กรมการปกครอง โดยสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ได้สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณชน และกำหนดมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการบิดเบือนข้อเท็จจริงให้ประชาชนตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่ประสงค์ดีต่อประเทศชาติ โดยมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดดำเนินการใน ๒ ส่วน ดังนี้</p> <p>๑) ประสานงานและบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เช่น ทหาร ตำรวจ และพลเรือนร่วมกันปฏิบัติงานผ่านกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอย่างใกล้ชิด</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒) กำหนดมาตรการดำเนินการ ในเชิงรุกทั้งระดับหมู่บ้าน ตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ส่วนเชิงรับให้ทบทวนแผนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจให้ทุกส่วนสามารถปฏิบัติได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ</p> <p>๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการเชิงรับโดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เน้นย้ำในที่ประชุมประจำเดือนและที่ประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ให้ผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังเหตุความไม่สงบหรือเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ</p>	
<p>๒.๓.๔ การจัดหาข้าวสารจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อให้กรุงเทพมหานครช่วยรับซื้อ</p>	<p>กรมการปกครอง โดยสำนักบริหารการปกครองท้องที่ ร่วมกับ องค์การตลาด และกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดสรรข้าวสารช่วยเหลือเกษตรกรฤดูกาลผลิต ๒๕๕๙/๖๐ เพื่อส่งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และรับซื้อจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านโรงสี ซึ่งสามารถช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน รวม ๙ จังหวัด คิดเป็นจำนวนตันข้าวเปลือก ๓,๐๐๐ ตัน โดยประมาณ</p>	
<p>๒.๓.๕ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี</p>	<p>สำนักนโยบายและแผน สป. ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทบทวนและจัดทำแผนงานในภารกิจหลักของ มท. ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แบ่งตามยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งครอบคลุมงาน Agenda และ Function จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๕ โครงการ อยู่ระหว่างนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบ และเสนอสำนักงบประมาณ ซึ่งจะจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของงบประมาณ ขณะนี้สำนักงบประมาณได้ออกแบบยุทธศาสตร์งบประมาณล่วงหน้าถึงปี ๒๕๖๑ ซึ่งไม่เหมือนปี ๒๕๖๐ หลายเรื่อง เช่น เรื่องการต่อยอดการวิจัย ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ จะต้องมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วย</p> <p>ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)</p> <p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประสงค์จะให้มีการเชื่อมโยงไปถึง ๒๐ ปี ซึ่งขณะนี้การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย จะเห็นความเชื่อมโยงได้ ๕ ปี (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ทั้งนี้ การเชื่อมโยงในปี ๒๕๖๕ – ๒๕๗๙ จะได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันอีกครั้งตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน โดยใช้การพยากรณ์ว่ากระทรวงมหาดไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าจะทำอะไร เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นเป้าหมายในอนาคต</p>	<p>สนผ.สป./ ทุกหน่วยงาน</p>
<p>๒.๓.๖ การตรวจติดตาม (Achievement Monitoring System)</p>	<p>สำนักนโยบายและแผน สป. ได้จัดทำแบบตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และส่งสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>สตร.สป./ สนผ.สป./ ศสส.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามฯ แล้ว จำนวน ๕๓ จังหวัด ส่วนพื้นที่ที่เหลือ จำนวน ๒๓ จังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักตรวจราชการและเรื่องราร้องทุกข์ สป. จะได้รวบรวมผลการตรวจติดตามฯ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เพื่อออกแบบระบบการประมวลผล ในลักษณะระบบไฟจราจร สำหรับการกำกับ และควบคุมการทำงาน</p> <p>ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายวิจิต ชาติไพสิฐ) ให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แบบตรวจติดตามฯ มีเนื้อหาที่ค่อนข้างละเอียดมากทำให้ใช้เวลาในการสัมภาษณ์นาน กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอข้อมูลไม่ตรงกับกระบวนการที่ส่วนกลางกำหนด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจำเป็นต้องซักถามข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีกระบวนการเหล่านี้หรือไม่ จึงเห็นควรให้ปรับลดกระบวนการบางเรื่อง เช่น ประเด็นการมอบอำนาจ ซึ่งพบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ผู้แทนดำเนินการในหลายเรื่อง ๒. ควรให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ Best Practice ที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยค้นพบ มากกว่าเน้นที่กระบวนการ เนื่องจากแบบตรวจติดตามฯ เป็นแค่การ check list ว่ามีหรือไม่มี (อาจตรวจสอบไม่ได้ในระยะเวลาที่จำกัด) และไม่มีทำให้คะแนนในแต่ละกระบวนการ <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้นำข้อเสนอของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยมาปรับปรุงแบบตรวจติดตามฯ โดยลดกระบวนการลง ให้นั้นเฉพาะกระบวนการที่สำคัญซึ่งจะทำให้เรื่องนั้นประสบความสำเร็จ พร้อมเพิ่มผลลัพธ์ (outcome) และความสำเร็จ (achievement) ที่จับต้องได้</p> <p>ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)</p> <p>สำนักนโยบายและแผน สป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำข้อเสนอของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปปรับปรุงเพื่อให้แบบตรวจติดตามฯ กระชับขึ้น โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ หลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑</p>	<p>สตร.สป./ สนผ.สป.</p>
<p>๒.๓.๗ การเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง (Linkage Center)</p>	<p>ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (นายวิเชียร ชิตชนกนารถ)</p> <p>รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) เป็นการจัดทำระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตนบุคคลและคุณสมบัติของประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ก่อนรับบริการยกเลิกการใช้เอกสาร ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ๒. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Center) <p>๑) การแจกจ่ายให้หน่วยงาน จำนวน ๔๑ หน่วยงาน ที่แจ้งความประสงค์สามารถส่งมอบได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔๕,๔๐๐ เครื่อง โดยมี</p>	<p>ปค.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>หน่วยงานแจ้งขอรับการสนับสนุนเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนฯ เพิ่มอีกจำนวน ๖๐,๐๐๐ เครื่อง สรุปว่าในปี ๒๕๖๐ จะมีหน่วยงานใช้เครื่องอ่านบัตรแทนการเรียกสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ เครื่อง</p> <p>๒. ตัวชี้วัดของโครงการ ได้แก่ (๒.๑) จำนวนหน่วยงานที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลการขับเคลื่อนบูรณาการฐานข้อมูลกับกรมการปกครอง ๑๓๓ หน่วยงาน (๒.๒) ฐานข้อมูลปี ๒๕๖๐ จะต้องเพิ่มขึ้นอีก ๑๖ ฐานข้อมูล (๒.๓) ภายในปี ๒๕๖๐ มี ๕๐ หน่วยงานยกเลิกใช้สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๕๐ หน่วยงาน และ (๒.๔) มี ๕ หน่วยงาน ใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวในการติดต่อราชการ</p> <p>๓. อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยใช้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี เป็นกรอบในการจัดทำแผน อธิบดีกรมการปกครอง (ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภิต) ชี้แจงเพิ่มเติม</p> <p>หลักใหญ่ของการทำ Linkage Center คือ ทุกหน่วยงานต้องจัดทำฐานข้อมูลของตนเองให้แล้วเสร็จ เพื่อเชื่อมกับกรมการปกครองในการไม่ใช้บัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งการจัดทำฐานข้อมูลจะเสนอเข้าคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน) เพื่อกำหนดแผน กำหนด timeline การจัดทำฐานข้อมูลในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จ และเสนอเป็นมติคณะรัฐมนตรี</p>	
๒.๓.๘ มหาดไทย ๔.๐	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชยพล ธิติศักดิ์) รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑. การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มอบให้กรม/รัฐวิสาหกิจแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณากลับกรองโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามบทบาทภารกิจเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ซึ่งขณะนี้ หน่วยงานได้จัดส่งโครงการ/กิจกรรมให้ สตร.สป. แล้ว จำนวน ๑๕๕ โครงการ</p> <p>๒. อยู่ระหว่างนำแบบพิมพ์เขียวการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่เตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี มาใช้เป็นกรอบในการทำงานรวม ๕ ประเด็น โดยพิจารณาว่ายุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยประเด็นใดสัมพันธ์กับประเด็นประเทศไทย ๔.๐ จากนั้นจะได้นำโครงการ/กิจกรรมที่เสนอมานำเสนอให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐</p>	สตร.สป.
๒.๔ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐	<p>อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) นำเสนอมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวทางการดำเนินงานตามปกติ ประกอบด้วย</p>	ยผ.

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑. ทางกายภาพ กรณีมาตรการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันอุบัติเหตุทั้งทางบกและทางน้ำ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งทีมงานไปดูแลความปลอดภัยทางน้ำที่ท่าเรือบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งส่ง อปพร. ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณท้องสนามหลวง ในส่วนของการดูแลความเรียบร้อยทางถนน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้แก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คือ</p> <p>๑) กรณีเมาแล้วขับ จากเดิมกำหนดความเข้มข้นปริมาณแอลกอฮอล์ ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ปรับเพิ่มความเข้มเป็น ๒๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ สำหรับบางกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๒) กรณีตรวจจับความเร็ว ใช้ตัวเลขเป็นตัวกำหนดความเร็วในทุกเส้นทาง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนของประชาชน</p> <p>๓) กรณีการได้มาซึ่งใบอนุญาตขับขี่ โดยกำหนดการต่ออายุใบขับขี่ในครั้งแรก ระยะ ๒ ปี ครั้งต่อไปเป็นระยะ ๕ ปี และตลอดชีพ โดยกำหนดให้มีการทดสอบใหม่ โดยยึดหลักคิดตามมารยาทการขับขี่ คือ “สอวยาก ยึดง่าย”</p> <p>๔) ควบคุมให้ผู้โดยสารทุกคนในรถจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย</p> <p>๒. ทางสังคม โดยกำหนดมาตรการลดความเสี่ยง คือ</p> <p>๑) ด้านคน เน้นการบังคับใช้กฎหมาย และการตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์</p> <p>๒) ด้านถนน เน้นที่จุดตัดรถไฟ และจุดเสี่ยงต่างๆ</p> <p>๓) ด้านยานพาหนะ เน้นที่รถยนต์สาธารณะ และรถมอเตอร์ไซด์</p> <p>๔) ด้านสิ่งแวดล้อม จะเน้นที่แสงสว่าง และจุดเสี่ยงต่างๆ</p> <p>๓. มาตรการข่าว กรณีมีข่าวว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ถึงปีละ ๒๔,๐๐๐ คน โดยเป็นลำดับที่ ๒ ของโลก เป็นการอนุมานตัวเลขที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทางกฎหมาย โดยเกณฑ์การนับจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้การนับตามหลักขององค์การอนามัยโลก ซึ่งจำนวนผู้เสียชีวิตตามฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ ปรากฏตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในปีที่ผ่านมา ประมาณ ๑๔,๐๐๐ ราย เท่านั้น</p>	

ระเบียบวาระที่ ๓ ข้อสั่งการใหม่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหาร เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบ

<p>๓.๑ การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายดุष्ฎิ สุวัฒนิตยากร) ชี้แจงรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้</p> <p>๑. พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ ววรรค ๒ ได้กำหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจ</p>	<p>สธ.</p>
---	---	------------

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ออกกฎกระทรวงกำหนดอาคารและค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย พ.ร.บ. รวมทั้งการลดหรือยกเว้นอาคารและค่าธรรมเนียม ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมร่วมกัน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก</p> <p>๒. ตามมาตรา ๔๒ การชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>มอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรุปความก้าวหน้าดำเนินงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบ ในที่ประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย</p>	สถ.
<p>๓.๒ ความคืบหน้ากรณีคำสั่ง คสช. ที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และคำสั่ง คสช. ที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการบางประเภท</p>	<p>รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายโอฬาร ตักยโรจน์กุล) รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑. คำสั่ง คสช. ที่ ๓/๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย มีสาระสำคัญคือ ให้ยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และยกเว้นประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องคำปลีกคำสั่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง ๑๐ จังหวัด และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดการจัดทำประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดห้ามก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ซึ่งหลังจากการบังคับใช้ประกาศกระทรวงมหาดไทยแล้วให้เร่งรัดการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ทั้ง ๑๐ จังหวัด โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการจัดทำประกาศกระทรวงมหาดไทยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ <u>ระยะแรก</u> จำนวน ๖ จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว สงขลา ตาก ตราด มุกดาหาร และจังหวัดหนองคาย ขณะนี้จังหวัดสระแก้ว และสงขลา ได้ประกาศบังคับใช้แล้ว ส่วนที่เหลืออีก ๔ จังหวัด ได้ผ่านคณะกรรมการร่างกฎหมายกระทรวงแล้ว อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อลงนามบังคับใช้ต่อไป และ<u>ระยะที่สอง</u> จำนวน ๔ จังหวัด คือ จังหวัดนครพนม นราธิวาส เชียงราย และจังหวัดกาญจนบุรี ขณะนี้ร่างแล้ว โดยอยู่ระหว่างการเตรียมประชุมประชาชน</p> <p>๒. คำสั่ง คสช. ที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการบางประเภท สาระสำคัญคือ ให้ยกเว้นไม่บังคับใช้กับโรงไฟฟ้า คลังน้ำมันเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ซึ่งในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยต้องดำเนินการ คือ จัดทำประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจร่างของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</p>	ยผ.

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓. คำสั่ง คสช. ที่ ๗๔/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง คสช. ที่ ๑๗/๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการเพิกถอนที่สาธารณประโยชน์และเขตหวงห้ามในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และนครพนม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการวางผังเมืองรวมของกรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>อธิบดีกรมที่ดิน (นายประทีป กิรติเรขา) เสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง คสช.ที่ ๗๔/๒๕๕๙ ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยในการออกโฉนดให้กับกระทรวงการคลังเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ กรมที่ดินจะได้สรุปวิธีปฏิบัติ และจะได้นำเรียนในที่ประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. มอบกรมโยธาธิการและผังเมืองสรุปความก้าวหน้าสำเนาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบ ในที่ประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒. มอบกรมโยธาธิการและผังเมืองทำหนังสือสำเนาเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กรณีจัดทำประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามห้วงเวลาหรือขอขยายระยะเวลาดำเนินการออกไป</p>	<p>ทด.</p> <p>รอง ปมท. (ส)/ ยผ.</p>

ระเบียบวาระที่ ๔ การติดตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

<p>๔.๑ แนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต</p>	<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีดำริให้ขยายผลการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้ครบทุกหมู่บ้าน</p> <p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประยูร รัตนเสนีย์) นำเสนอโมเดลแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และมีตัวชี้วัดประเมินผลการดำเนินงาน โดยกำหนดการขับเคลื่อนออกเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ สร้างการรับรู้ โดยให้จังหวัดและหน่วยงานดำเนินการกำหนดรูปแบบตามภูมิสังคม ระยะที่ ๒ นำสู่การปฏิบัติ และระยะที่ ๓ ประเมินผลและขยายผลสู่วงกว้าง โดยใช้กลไกคนมหาดไทย (ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำท้องถิ่น) เป็นเครื่องมือในการสร้างการรับรู้ เผยแพร่ในวงกว้างและครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>อธิบดีกรมการปกครอง (ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภิต) เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้เพื่อนำสู่การปฏิบัติ โดยใช้กลไกของคนในพื้นที่ และนำเรื่องการลดรายจ่ายในครัวเรือนมาเป็นตัวชี้วัด คือ (๑) การดำรงชีวิตระดับครัวเรือนโดยการกำหนดเครื่องมือ เช่น จัดทำบัญชีครัวเรือน และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และ (๒) ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ โดยการส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆ ใช้กลไกหน่วยงานในพื้นที่ผ่านศูนย์เรียนรู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และประเมินผลขยายผลในพื้นที่ เพื่อไปสู่เป้าหมายการอยู่ดีมีสุขต่อไป</p>	
--	---	--

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชยพล ธิติศักดิ์) มอบกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักกฎหมาย สป. และสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. กำหนดจัดประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชยพล ธิติศักดิ์) ติดตามการดำเนินงาน และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองสรุปความก้าวหน้าด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ยผ./สภ.สป./ สบจ.สป.</p> <p>รอง ปมท. (ส)/ ยผ.</p>
<p>๔.๖ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย</p>	<p>รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายดุขฎิ สุวัฒน์วิทยากร) นำเสนอความก้าวหน้าการบริหารจัดการขยะสะสม โดยดำเนินการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแจ้งจังหวัดทราบและดำเนินการแล้ว และได้สรุปนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการจัดการขยะที่สะสมในแต่ละพื้นที่ โดยกำหนดมาตรการพิเศษเพื่อการแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>มอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำข้อเสนอแนะของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป</p>	<p>สถ.</p> <p>สถ.</p>
<p>๔.๗ การจัดที่ดินทำกิน</p>	<p>อธิบดีกรมที่ดิน (นายประทีป กิริติเรขา) นำเสนอความก้าวหน้าจากการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ซึ่งจะได้นำผลการประชุมดังกล่าว นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๒ ประเด็น คือ</p> <p>๑. ผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พื้นที่เป้าหมาย ๑๘ พื้นที่ ๑๖ จังหวัด สามารถจัดคนเพื่อเข้าทำประโยชน์ได้ ๑๖ พื้นที่ ๑๔ จังหวัด จำนวน ๙,๖๓๘ ราย ๑๒,๐๒๙ แปลง เนื้อที่ ๙๕,๗๙๗ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการในพื้นที่ ส.ป.ก. ๒ พื้นที่ ๒ จังหวัด (จังหวัดชุมพร และนครราชสีมา) ซึ่งได้เร่งรัดจังหวัดให้ดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่เป้าหมาย ๘๒ พื้นที่ ๕๔ จังหวัด ซึ่งคณะกรรมการจัดที่ดินได้ส่งมอบพื้นที่แล้ว ๒๒ พื้นที่ ๑๘ จังหวัด โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ และเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการจัดที่ดินส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติม ๑๙ พื้นที่ ๑๖ จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมที่ดินจัดทำข้อมูลรูปแผนที่ เพื่อให้จังหวัดใช้ในการพิจารณาจัดคนเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กำหนดพื้นที่เป้าหมายรวม ๔๔ พื้นที่ ๓๐ จังหวัด เนื้อที่ ๒๐๑,๑๙๒ ไร่ แยกเป็น ป่าสงวนแห่งชาติ</p>	<p>ทด.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓๑ พื้นที่ ที่ราชพัสดุ ๓ พื้นที่ และที่สาธารณประโยชน์ ๑๐ พื้นที่ โดยกรมที่ดินได้เสนอพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่มีความเหมาะสมนำมาดำเนินการตามนโยบายของ คทช. รวม ๑๐ พื้นที่ ๕ จังหวัด ๘,๙๗๙ ไร่</p> <p>๒. ที่ประชุมคณะอนุ คทช. มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาที่อยู่อาศัย และจะได้นำเสนอในที่ประชุม คทช. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้กรมที่ดินจัดทำโปรแกรม เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดในการจัดคนเข้าที่อยู่อาศัย ซึ่งได้ดำเนินการในเรื่องของระเบียบและข้อกำหนดในแต่ละพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดความซ้ำซ้อน โดยจัดส่งให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว</p> <p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p> <p>เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุก โดยกรมการปกครองพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันบุกรุกที่สาธารณะ ไม่ให้ถูกบุกรุกเพิ่มเติม</p>	ปค.
<p>๔.๘ การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map)</p>	<p>อธิบดีกรมที่ดิน (นายประทีป กิรติเรขา) นำเสนอผลกระทบจากการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) มาตรฐาน ๑ : ๔๐๐๐ ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (ก.ป.น.ร.) ปรากฏในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด มีโฉนดที่ดินที่อยู่ในเขต One Map ประมาณ ๓.๒ ล้านแปลง เนื้อที่ประมาณ ๑๘ ล้านไร่ ครอบคลุมระหว่างมาตรฐาน ๑ : ๔๐๐๐ จำนวน ๖๕,๐๐๐ ไร่ (จากปริมาณโฉนดที่ดินในภาพรวมทั้งประเทศประมาณ ๓๑ ล้านแปลง) ซึ่งมีสาเหตุมาจาก</p> <p>๑. ไม่มีการนำแนวเขตป่าไม้ที่มีการรับรองตามแผนที่ท้ายกฎหมายของกรมที่ดินมาใช้ในการจัดทำข้อมูลแผนที่แนวเขต One Map ส่งผลให้มีโฉนดที่ดินอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวประมาณ ๗๘,๓๖๖ แปลง ประมาณ ๒๗๗,๔๘๔ ไร่ ในพื้นที่ ๓๔ จังหวัด ซึ่งการดำเนินการสำรวจพื้นที่ตามแนวเขตป่าไม้ กรมที่ดินได้ชำระค่าใช้จ่ายให้กรมป่าไม้ โดยใช้งบประมาณในการปฏิบัติงานไปแล้ว ๒๐๓ ล้านบาท และนำพื้นที่ที่มีการกันออกจากป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติตามแผนที่ท้ายกฎหมายแล้วมา กำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวร</p> <p>๒. การปรับปรุงแผนที่ One Map บริเวณอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งนำมาจัดสรรที่ดินให้ชุมชนเข้าทำประโยชน์ซึ่งมีการออกใบอนุญาตไปแล้วตามมติคณะกรรมการ คทช. บางส่วนเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนไม่สามารถเข้าทำประโยชน์ในที่ดินบริเวณดังกล่าวได้</p> <p>ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางดำเนินการโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบความถูกต้องเพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป</p>	ทค.

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p> <p>เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลักดันมาตรการในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในการเพิกถอนพื้นที่ที่ได้มาโดยชอบ ก่อนที่จะดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประยูร รัตนเสนีย์) ติดตามการดำเนินงาน และให้กรมที่ดินสรุปความก้าวหน้านำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป</p>	รอง ปมท. (ม)/ ทต.
๔.๙ การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล	<p>อธิบดีกรมการปกครอง (ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภิต) นำเสนอแผนการดำเนินการ</p> <p>การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาระบบการยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจในกระบวนการดำเนินการกับผู้ปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป จัดทำแผนเร่งรัดกรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติในการขอสัญชาติไทย ซึ่งจะได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้รับผิดชอบในพื้นที่ ๓๐ จังหวัดต่อไป <p>ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (นายวิเชียร ชิดชนกนารถ) นำเสนอระบบโปรแกรมการยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทย ซึ่งฐานข้อมูลในระบบโปรแกรมดังกล่าวได้บรรจุข้อมูลเงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอมีสัญชาติไทย รวมทั้งข้อมูลทะเบียนประวัติต่างๆ โดยการยื่นขอมีสัญชาติไทยจะยื่นเพียงบัตรแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ โดยจะเริ่มใช้งานระบบโปรแกรมหลังจากที่ได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>มอบกรมการปกครองตรวจสอบระบบโปรแกรมให้รอบคอบ เพื่อป้องกันการสอดแทรกข้อมูล</p>	ปค.
ระเบียบวาระที่ ๕ การติดตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย		
๕.๑ การแยกกรมการผังเมือง	<p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>มอบกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำข้อมูลภาระงานและ Work Load ของสำนักงานผังเมือง พร้อมเหตุผลประกอบ นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อโปรดทราบ</p>	ยผ.
๕.๒ การอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเพื่อถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครบกำหนดสัปดาห์ (๑๐๐ วัน)	<p>อธิบดีกรมการปกครอง (ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภิต) แจ้งว่าการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเพื่อถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครบกำหนดสัปดาห์ (๑๐๐ วัน) ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับหลายหน่วยงาน ซึ่งจะได้นำรายละเอียดมาแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป</p>	ปค.

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕.๓ บทบาทของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับการบริหารงานของจังหวัดต่างๆ</p>	<p>ข้อสั่งการปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงบทบาทของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับการบริหารงานของจังหวัด ๓ ส่วน ได้แก่ แนะนำ (Coaching) อำนาจการ (Directing) และประสานงาน (Co - ordinating) เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถบริหารงานทั้งในเรื่องนโยบาย (Agenda) พื้นที่ (Area) และหน้าที่ (Function) ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ผู้อำนาจการสำนัก/กองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปรับแนวคิดและวิธีการดำเนินงาน และมอบผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้ง ๒ ท่าน ให้ความสำคัญกับการจัดระบบการรับ - ส่งหนังสือราชการ/เรื่องด่วนที่แจ้งเข้ามาที่กระทรวงมหาดไทย ในทุกช่องทาง ทั้งทางระบบงานสารบรรณ ช่องทาง Line โดยให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลให้มีความรวดเร็วและถูกต้อง</p>	<p>ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ และนางสุกานดาฯ) และทุกหน่วยงาน ในสังกัด สป.</p>

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙